
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

ครั้งที่ 6/๒๕๖7 
เมื่อวันอังคารที ่9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
********************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสามารถ อ่อนสองชั้น  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (ประธาน) 
๒. นางคมคาย  พรหมประกาย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
3. นายนาวา อักษร                            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๔. นายประกิจ  ศรีใสย์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕. นางสางพึงจิตต์ สุขสมเพียร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (แทน)  

  6. นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย  รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางสาวศิริ  หนูวงษ์   ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม (แทน) 
8.นายชริน แสนยอดคำ   ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร 
9. นางสาวฐิติมา ศรีคำ   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม (แทน)  
10. นายพัลลภ นุโพธิ์   ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
1. นายพินิจ  ศรีเจริญ   รักษาราชการแทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
2. นายศรายุทธ  ดอนต้อ    ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม  
3. นายยิ่ง  เปาริสาร   รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ 
4. นายชริน แสนยอดคำ   ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร   
5. นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า  
6. นายสุพจน์ บุญรัตน์   ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน 
7. นายสิทธิชัย จันทร์เสน่ห์  ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง  

 8. นายวสิษฐ์  เหลื่อมเภา   ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก  
 9. นายอรรถพล  อัครจันทร์  ปศุสัตว์อำเภอนาทม  

10. นางสาวณัชชา มารศรี  ปศุสัตว์อำเภอวังยาง 
11. นางสาวนงนุช  งอยผาลา  ปศุสัตว์อำเภอนาแก  
12. นายมงคล สุ่ยวงษ์   รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -    

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นางสาวชวลิดา  คำเพชรดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

2. นายปิติภัทร  ดงขาว   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
3..นางสาวหฤทัย  รุ่งเรือง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

 
 



2 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว ์จ ังหวัดนครพนม มาครบองค์ประชุม นายสามารถ อ่อนสองชั้น                  
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม ได้นำข้าราชการสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

จากที่เราได้จัดงานเสวนากระบือและก็งานประกวดกระบือลุ่มน้ำสงครามที่อำเภอศรีสงคราม ในวันที่ ๕,๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาก็ได้รับเสียงชื่นชมจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ว่าเราจะจัดได้ดีเยี ่ยมมากครับ และก็อยากให้มีอีกในปีต่อๆไป ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที ่ช่วยเหลือจาก
งบประมาณน้อยจัดได้ยิ่งใหญ่มาก การประชาสัมพันธ์ดีมากครับ พอเรามีงานประกวดประกวดเนื้อนะครับน่าจะประมาณ
กลางเดือนสิงหาคม รวมแรงใจเหมือนงานกระบืออีกครั้งนึงนะครับในปีนี้นะครับมีประกวดสองอย่างครับขอบพระคุณทุก
ท่านครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖7 เมื่อวันอังคาร                 
ที่ 11 มิถุนายน 2567 และได้ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู ้เข้าประชุมทุกท่านได้
พิจารณา และได้แก้ไขแล้วเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง  

จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 

จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ 
๔.1 ด่านกักกันสัตว์นครพนม 
นางสาวฐิติมา ศรีคำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม  
มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามรอยต่อของจังหวัด การพ่นน้ำยาเชื้อตามตลาดนัดโคกระบือ และทางอำเภอถ้าคลาด

แคลนน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถทำเรื่องขอเบิกทางด่านฯได้  
4.2 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม 

 นางสาวศิริ  หนูวงษ ์ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม (แทน) 
 มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

การรับรองมาตรฐานฟาร์มGFM ได้การรับรองเรียบร้อยแล้ว 
ประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่อง  
๑.จำหน่ายกระบือเพศผู้ ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เรื่องอยู่ระหว่างเสนอท่านอธิบดีลงนาม จำนวน ๓๒ ตัว       
อายุประมาณ ๓ - ๔ ปี 
๒.การเปิดจองเป็ดพันธุ์กบินบุรีอายุแรกเกิดถึงหนึ่งสัปดาห์ ราคาตัวละ ๒๕ บาท 

จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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๔.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
นายพินิจ  ศรีเจริญ รักษาราชการแทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าและหญ้าเนเปียปากช่อง1 โดยสนับสนุนให้แก่

เกษตรกรที่มาขอรับสนับสนุนได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 

 จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ  
  

๔.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางคมคาย  พรหมประกาย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว์) (งบจังหวัด) (งบกลุ่มจังหวัด) ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2567

  1.๑ งบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๔.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
 นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ในเดือนสิงหาคม 2567 ในวันที ่5-23สิงหาคม 2567 ทางกลุ ่มยุทธยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์           
จะออกอบรมกลุ่มเกษตรกรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการทฤษฎีใหม่ 

 จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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๔.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นางสางพึงจิตต์ สุขสมเพียร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(แทน) 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด(ด้านมาตรฐานสินค้ำปศุสัตว์)รอบที่ 2/2567 (เมษายน 2567-กันยายน 2567) 

- ตัวชี้วัดบังคับ 
1.การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน รอบท่ี 2/2567 (เมษายน 2567-กันยายน 2567) 

ระดบัคะแนน เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

1 สง่รายงานผลการปฏบิตังิานครบถว้นและตรง
ตามระยะเวลา 

ด าเนินการตดิตามการสง่รายงาน 

AMPM และรน.ของโรงฆา่สตัวเ์ป็น
ประจ าทุกเดอืน 

2 เกบ็ตวัอยา่งเนื้อสตัวจ์ากโรงฆา่สตัว ์ตาม
เป้าหมายทีห่อ้งปฏบิตักิารก าหนดครบถว้น 

ด าเนินการสง่ตวัอยา่งครบเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ระดบัคะแนน เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

3 ตรวจประเมนิโรงฆา่สตัวท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาต
ประกอบกจิการฆา่สตัวค์รบทุกแห่ง 

แผนออกตรวจ สงิหาคม-กนัยายน 2567 

4 มกีารด าเนินการทางปกครองแก่โรงฆา่สตัว์
ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการฆา่สตัวท์ี่
ประกอบกจิการไมส่อดคลอ้งตาม
กฎกระทรวง อยา่งน้อย 1 แห่ง 

5 รอ้ยละ 100 ของโรงฆา่สตัวท์ัง้หมด 
แต่งตัง้พนกังานตรวจโรคสตัวถ์ูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

แต่งตัง้พนกังานตรวจโรคสตัวค์รบทุกโรง
ฆา่ 
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2.โครงการปศุสัตว์ OK 

การตรวจประเมิน เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

ตรวจรบัรองใหม ่ 3 4 (รายเดีย่ว 2, รายกลุ่ม 2) 

ตรวจตดิตาม 29 24 (82%) 

ตรวจต่ออาย ุ 19 19 (100%) 

 
3.โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.1. ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์ตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การตรวจประเมิน เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

ฟารม์สุกร 20 10 

ฟารม์โค 2 2 

ฟารม์สตัวปีก 6 6 

 
3.2. ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค 
3.3. ลงข้อมูลแบบสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสัตว์ 
 

การตรวจประเมิน เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

ฟารม์สุกร 20 10 

ฟารม์โค 2 2 

ฟารม์สตัวปีก 6 6 
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- ตัวชี้วัดเลือก 
1.การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP 

การตรวจประเมิน เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

ตรวจรบัรองใหม ่ 7 4 (57.1%) 

ตรวจตดิตาม 20 17 (85%) 

ตรวจต่ออาย ุ 17 16 (94.1%) 

 
2.สินคา้ปศุสัตว์ฮาลาลปลอดภัย 

ระดบั
คะแนน 

เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

1 เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานทัง้ 3 
ดา้น 

- การตรวจประเมนิตามมาตรฐานฮา
ลาล 

- การตรวจเฝ้าระวงัการจ าหน่ายเนื้อ
โคปลอม 

- การสุม่เกบ็ตวัอยา่ง 

ลงขา่วประชาสมัพนัธใ์น 

facebook 

(ขา่ว สนง.ปศสุตัวจ์งัหวดั 

นครพนม) 

2 ลงผลงานการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ในระบบ e-

operation  
จ านวนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย 

- เป้าหมาย 1 แห่ง 
- ด าเนินการ 1 แห่ง 
- ครบ 100 % 

3 ลงผลงานการลงพืน้ทีต่รวจเฝ้าระวงัการจ าหน่าย
เนื้อโคปลอม ในระบบ e-operation 

จ านวนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย 

- เป้าหมาย 10 แห่ง 
- ด าเนินการ 10 แห่ง 
- ครบ 100 % 
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ระดบั
คะแนน 

เป้าหมายผลงาน การด าเนินงาน 

4 ลงผลงานการเกบ็ตวัอยา่งเนื้อโคและผลติภณัฑ ์              
ปศุสตัวฮ์าลาล สง่ตรวจการปนเป้ือนดเีอน็เอสุกร
ทางหอ้งปฏบิตักิารในระบบ e-operation 

จ านวนรอ้ยละ 100 

- เป้าหมาย 9 ตวัอยา่ง 
- ด าเนินการ 9 ตวัอยา่ง 
- ครบ 100 % 

5 สรุปรายชื่อสถานประกอบการดา้นการปศุสตัว ์
ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานฮาลาลในพืน้ที ่

แบบฟอรม์จากทางปศุสตัวเ์ขต 

 

แผนการเก็บตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 

1.แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 

 

 

 

 

 
 
 

 
๒.โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
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 ๔.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 นายประกิจ ศรีใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1.สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย ปี 2567 
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2.การป้องกันโรคสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD, HS รอบท่ี 2/67 อำเภอส่งครบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
         

     
                 

      
            
          

                       

                   

                   

                

                 

                  

                

                     

                                                     
                                                  

สรุปการส่งตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป กพ้ืนเมืองหรือไก่ชนท่ีผ่านการรับรองส านท่ีเลี้ยงสัตว์ป กพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป องกัน รค

ท่ี อ าเภอ
เป าหมาย ท่ีส่งแล้ว เหลือ

หมายเหตุ
ราย ตัวอย่าง ราย ตัวอย่าง ราย ตัวอย่าง

1 เมืองนครพมม 50 100 25 50 25 50 มารับ    ท่ี สนง.ปศจ.นพ
2 ปลาปาก 50 100 25 50 25 50 ส่งตัวอย่างภายใน 31 กรกฎาคม 2567
3 ท่าอุเทน 50 100 50 100 0 0
4 บ้านแพง 50 100 25 50 25 50
5 ธาตุพนม 50 100 25 50 25 50
6 เรณูนคร 50 100 25 50 25 50
7 นาแก 50 100 50 100 0 0
8 ศรีสงคราม 50 100 25 50 25 50
9 นาหว้า 50 100 25 50 25 50

10 โพนสววรค์ 50 100 25 50 25 50
11 นาทม 50 100 50 100 0 0
12 วังยาง 50 100 25 50 25 50
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3.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.การเฝ้าระวังโรคสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                               

                                             จัด ื้อแล้ว ร้อยละผลการ ีด
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จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 นางสาวผุดผ่อง แสนฝ่าย หัวหน้ากลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีเรื่องนำเรียนในที่ประชุมประมาณ 2-3 เรื่อง 

  เรื ่องแรก ขอขอบคุณการจัดกระบือสุมน้ำสงครามสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
ประชุมครั้งหน้าจะจัดทำนำเสนอ 

  เรื ่องที่สอง โครงการงบพัฒนาจังหวัดโครงการงบกลุ่มจังหวัดภายใต้กิจกรรมงบกลุ่มโคเนื้อร่วมกับกลุ่ม
ยุทธศาสตร์เริ่มการฝึกอบรมในวันนี้สองหลักสูตร หลักสูตรแรกการเลี้ยงการผลิตโคเนื้อ หลักสูตรที่สองการผลิตอาหารลด
ต้นทุนจะดำเนินการไปพร้อมกันกับกลุ่มยุทธศาสตร์ 

  เรื่องท่ีสาม เรื่องโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ เราได้รับหนังสือจากสำนักงานปศุ
สัตว์เขต4 เรื่องผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 
ข้อมูลของตารางของเขตออก ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มีจำนวนสัตว์ 4,012 ตัว    
โค 2,847 ตัว กระบือ 1,165 ตัว สัญญาเกิน10ปี  อยู ่ท ี ่  60 ตัว อำเภอเมือง 57 ตัว นาแก 2 ตัว นาหว้า 1 ตัว           
ส่วนอำเภอนาแกกับนาหว้าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วยังรอรอบที่ยังไม่ตัดทะเบียน สัญญาเกิน5ปี ค้างอยู่ที ่ 901 ตัว       
เยอะที่สุดอยู่ท่ีอำเภอวังยาง 404 ตัวและอำเภอนาแก 190 ตัว  
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    (  ช   ) 
   (   ช ญ ิ  ์       ภ ) 

    จ ด          ไ  
 ผู้จดบ   ึ      ะช   

 
 

          (  ช   ) 
             (                ะ   ) 
        ้ ฝ่  บ ิ       ไ  

  ผู้   จบ   ึ      ะช   
 

 
 

 การจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไทยชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา
ตอนนี้เราดำเนินการรับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆและกลุ ่มเกษตรกร ตอนนี้ยอดเงินอยู่ที ่ประมาณ 40,000 กว่าบาท               
ส่วนเรื่องสถานที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ชี้เป้าไปทางอำเภอวังยางจึงจะได้ไปจักงานทางอำเภอวังยาง 

  เร ื ่องต ่อมาทางกรมปศุส ัตว ์  ให ้ทางสำน ักงานปศุส ัตว์จ ังหว ัดนครพนมให ้สำรวจฟาร ์มโคข ุนระยะสั้น                               
ซึ ้งเป้าหมายทั้งหมดของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มี 80 ฟาร์ม มีแค่2 สำนักงานที่ได้การสำรวจ คือสำนักงานปศุสัตว์          
จังหวัดมุกดาหารและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป้าหมายคือฟาร์มโคขุนลูกผสมสายเลือดยุโรป สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครพนมได้รับเป้ามาทั้งหมด 40 ฟาร์ม โดยจะส่งลิ้งค์แบบฟอร์มให้กับทางปศุสัตว์อำเภอ เราได้นำเรียนไปทางกรมแล้ว
ว่าทางจังหวัดนครพนมไม่มีฟาร์มโคขุนระยะสั้นส่วนมากมีแต่ฟาร์มโคขุนคุณภาพสูง                       

 จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 - 

เลิกประชุม เวลา  15.59 น 
 
 
 
 
 
 
 


